



คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๔๑ วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๔๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๔๕ วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง พิจารณาปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการบัญญัติบทบัญญัติเกี่ยวกับ “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ (พิจารณาเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเน้นให้เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษา (advisory) ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังไม่มีคำตอบและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งหากมีความชัดเจนแล้วโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป

เรื่องที่สอง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ

แจ้งรายละเอียดกำหนดการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๑๙ - วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุโขทัยแกรนด์ ไฮเทล แอนคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน ๒๐๐ คน

รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว

เรื่องที่สาม พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ (พิจารณาต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

สำหรับวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการของร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. กำหนดหลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
๒. กำหนดหลักการให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ การพิจารณารายละเอียดสามารถนำกลับมาพิจารณาทบทวนได้อีกตามความเหมาะสม หากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบในคราวต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๔๕ เมื่อวันที่อังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุม
มีมติให้งดประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และกำหนดให้มีการประชุมครั้ง
ต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคาร
รัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย
ทีมโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

ตารางสรุปภาพรวมการจัดโครงการสัมมนา
เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ"
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมสุโขทัยแกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ความคืบหน้า/วิธีการดำเนินการ
๑.	<p>การติดต่อส่วนราชการในพื้นที่</p> <p>- หนังสือขออนุญาตคสช. จัดโครงการสัมมนา</p> <p>- หนังสือประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>- หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ ๒ โดยมณฑลทหารบกที่ ๒๕ ศ่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าร่วมสังเกตการณ์พื้นที่จัดสัมมนาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>๑. ในส่วนของการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมเวทีสัมมนาอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานของหัวหน้าฝ่ายอำนาจการของสำนักงานจังหวัด</p> <p>๒. การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานจังหวัดได้ประสานงานไปยังตำรวจภูธรจังหวัดให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดสัมมนา</p> <p>๓. สำนักงานจังหวัดได้มีการแจ้งประสานไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลมาคอยดูแลด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา</p> <p>๔. ประเด็นการเชิญสื่อมวลชนในพื้นที่ให้เข้ามาร่วมทำข่าวการจัดเวทีสัมมนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดรับหน้าที่ดำเนินการติดต่อประสานงาน</p> <p>ส่วนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ฯ รับดำเนินการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงช่วงนำเสนอผลการเสวนากลุ่มย่อย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยก่อนการถ่ายทอดเสียงจะมีการพูดเกริ่นนำเกี่ยวกับการจัดสัมมนาโดยประธานอนุกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย รวมทั้งดำเนินการบันทึกภาพและเสียงการจัดสัมมนาจนเสร็จสิ้นเพื่อนำมาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป</p>
๒.	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน</p> <p>(สภาฯ และสถาบันพระปกเกล้า รับผิดชอบเบิกค่าพาหนะและค่าตอบแทนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๑๕๐ คน)</p>	<p>- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาตามกลุ่มเป้าหมายที่ทางสถาบันพระปกเกล้าจัดทำรายชื่อครบถ้วนแล้ว จำนวน ๑๕๙ คน ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน ๒๐ คน</p> <p>๒. ส่วนราชการต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดแบบละกัน ๒๐ คน</p> <p>๓. ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ๒๐ คน</p> <p>๔. ผู้แทนจากภาควิชาการและภาคประชาสังคมในพื้นที่ ๒๙ คน</p> <p>๕. ผู้เข้าชม/สื่อฯ และประชาชนทั่วไป ๕๐ คน</p> <p>๖. กลุ่มตัวแทนประชาชนในพื้นที่และข้าราชการเกษียณอายุ ๒๕ คน</p>

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ความคืบหน้า/วิธีการดำเนินการ
		<p>ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๖) มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๘ คน แบ่งเป็น</p> <p>(๑) ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ออกหนังสือเชิญตามปกติ จำนวน ๒๗ คน (จากที่เชิญ ๘๔ คน)</p> <p>(๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ประสานงานผ่านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จำนวน ๑๐๕ คน (จากที่เชิญ ๘๐ คน)</p> <p>(๓) ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกลุ่มประชาชนในพื้นที่และข้าราชการเกษียณอายุ จำนวน ๖ คน (จากที่เชิญ ๒๕ คน) *อีก ๓๕ คนจะมีหนังสือเชิญในวัน (วันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๖)</p>
๓.	จำนวนกรรมการและอนุกรรมการ ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานสัมมนา	<p>เบื้องต้นมีกรรมการและอนุกรรมการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการสัมมนา ดังนี้</p> <p>กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ/และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการ ๖ ๑๐ ท่าน</p> <p>๑. นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ รองประธานกรรมการ คนที่สอง (ประธานพิธีเปิดสัมมนา)</p> <p>๒. รองศาสตราจารย์ อธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการ</p> <p>๓. รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต กรรมการ</p> <p>๔. นางจุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ</p> <p>๕. นางกิริษณา สุมาวงศ์ กรรมการ</p> <p>๖. พลตรี วีระ โรจนนาค กรรมการ</p> <p>๗. นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการ</p> <p>๘. นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการ</p> <p>๙. นายสุภชัย ยาวะประภาส กรรมการ</p> <p>๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ท่าน</p> <p>๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สมาชิกสภท.และอนุกรรมการ</p> <p>๒. นายจุมพล สุขมัน สมาชิกสภท.และอนุกรรมการ</p> <p>อนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ จำนวน ๔ ท่าน</p> <p>๑. พลเอก นคร สุขประเสริฐ อนุกรรมการ</p> <p>๒. นายเชิดชัย วงศ์เสรี อนุกรรมการ</p> <p>๓. นางเพ็ญทักตร์ ศรีทอง อนุกรรมการ</p> <p>๔. นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ อนุกรรมการ</p> <p>๕. ดร.ศศิธร ธนานิธิโชติ อนุกรรมการ</p> <p>๖. ดร. ปานทิพย์ พุกษานลวิทย์ อนุกรรมการ</p> <p>๗. ดร. วรัญญา ทวีศรีวงศ์ อนุกรรมการ</p> <p>๘. นายองอาจ ฤทธิพลเดช เกษานุการอนุกรรมการ</p>

	รายละเอียดงาน	ความคืบหน้า/วิธีการดำเนินการ
๔.	การติดต่อประสานงาน โรงแรมที่จัดสัมมนา	<p>สถานที่จัดสัมมนา (โรงแรมสุโขทัยแกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี) ห้องสัมมนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องสัมมนาห้องใหญ่ คือ ห้องหับทิมสยาม ๒ ชั้น ๕ (จัดแบบ U - Shape ความจุ ๓๐๐ คน) - ห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน ๕ ห้อง ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ๑. ห้องหับทิมสยาม ๒ ชั้น ๕ (ใช้เป็นห้องสัมมนาห้องใหญ่ด้วย) ๒. ห้องประชุมวัน ชั้น ๕ ๓. ห้องประชุมมาศ ชั้น ๕ ๔. ห้องประชุมชาติ ชั้น ๕ ๕. ห้องประชุมทิพย์ ชั้น ๕
๔.	การติดต่อประสานงาน โรงแรมที่จัดสัมมนา	<p>ห้องพัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพัก จำนวน ๔๐ ห้อง <p>อาหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา/สื่อมวลชนเป็นแบบบุฟเฟต์ - อาหารสำหรับกรรมการ/สปท./อนุกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้าและเจ้าหน้าที่ของสภาเป็นแบบลงโต๊ะ - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๘) จำนวน ๒ มื้อ <ul style="list-style-type: none"> เวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. (รับประทานภายในห้องสัมมนากลุ่มย่อย) เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (จัดเสิร์ฟเฉพาะกรรมการ/สมาชิกสปท./อนุกรรมการ) สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอาหารว่างแบบกล่อง (จำนวน ๒๕๐ กล่อง) - จัดทำป้ายต้อนรับบริเวณทางเข้าโรงแรม - จัดทำ Backdrop เวที พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ - จัดทำอุปกรณ์รับส่ง Wi-Fi สำหรับสื่อมวลชน
๕.	การลงทะเบียนผู้เข้าร่วม สัมมนาและลงทะเบียน ห้องพัก	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้กำหนดตัวเจ้าหน้าที่สภาสำหรับ - รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนาแบบแยกตามประเภทการเชิญในข้อ ๒ โดยจะเปิดรับลงทะเบียน ๒ วัน - วันแรก (วันเสาร์) จะลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่และจะตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนห้องพัก ด้านข้างจุดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและรับกุญแจห้องพักไปพร้อมกัน - วันที่สอง (วันอาทิตย์) เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ได้เดินทางมาล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

